



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๓๑๐๘

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รวม ๕ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นางสิริกาญจน์ สุธาณิชย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม.ประชุมหารือกลุ่มเส้นด้ายสายไหมต้องรอดและเราต้องรอดวางแนวทางรับมือโควิด 19 ในกรุงเทพฯ	matichon dailynew springnews thestandard khaob24h.net js๑๐๐ mcot matichonweekly facebook.com/TheReportersTH facebook.com/๒๐๐๓๕๕๓๖๒๗๒๘ facebook.com/๑๖๘๓๖๕๘๐๙๘๕๕๙๓๗๔๒ facebook.com/๑๐๐๐๐๐๓๓๔๐๙๘๖๑๔ facebook.com/๒๔๙๔๕๕๘๗๑๗๓๖๒๒๘๕	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม.กล่าวในการประชุมหารือแนวทางประสานงานกับมูลนิธิต่าง ๆ ทั้งกลุ่มเส้นด้าย สายไหมต้องรอด และเราต้องรอด เพื่อวางแนวทางรับมือโควิด 19 ในกรุงเทพฯว่า เรื่องแรกต้องแก้ไขความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลสังกัด กทม. โดยผู้ป่วยโควิด 19 สามารถไปรับบริการได้ที่โรงพยาบาลสังกัด กทม.ทั้ง ๑๑ แห่ง รวมถึงวชิรพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง ๖๙ แห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งอาจมีปัญหาเรื่องพื้นที่คับแคบ ทำให้รองรับผู้ป่วยได้จำนวนจำกัด แต่จะนัดหมายเพื่อมารับยาในวันต่อไปและจะขยายวันทำการเพิ่มในวันเสาร์ เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด 19 เรื่องที่ ๒ สร้างความเข้าใจให้กับผู้ป่วยกลุ่ม ๖๐๘ ที่ตรวจ ATK แล้วพบว่าติดเชื้อ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการเดินทางมารับยาหรือพบแพทย์ สามารถนำบัตรประชาชนและผลตรวจให้ญาติมารับยาแทนสำหรับกลุ่ม ๖๐๘ และกลุ่มมีโรคประจำตัว กทม.จะพิจารณาให้ดำเนินการแบบ Home Isolation (HI) เนื่องจากควรมีเจ้าหน้าที่ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอหลังรับยา นอกจากนี้ กทม.ยังได้เปิดการให้บริการโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยสีเขียวเพิ่มจำนวนกว่า ๕๐๐ เตียงที่สนามกีฬาบางกอกอารีน่า เขตหนองจอก และศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ โดย กทม.ทำหน้าที่ประสานกับหน่วยงานภายนอกเรื่องของการเพิ่มเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยในกรุงเทพฯ รวมถึงประสานการดูแลส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลนอกสังกัด กทม.นอกจากนี้ได้ปรับปรุงสายด่วนศูนย์เอราวัณ ๑๖๖๙ ให้มี ๖๐ คู่สาย เพื่อรองรับผู้ป่วยทุกกลุ่มอาการให้ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยประสานจัดหาเตียงและรับส่งผู้ป่วยทุกกลุ่มสีไปสถานพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือโรงพยาบาลทั้งในและนอกสังกัด กทม. รวมถึงการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่จะขยายบริการให้ถึงบ้าน โดยขณะนี้สามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลสังกัด กทม.ทั้ง ๑๑ แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.ทั้ง ๖๙ แห่ง และอาคารกีฬาเวสน์ ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดงทุกวัน	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือกลุ่มอาสาสมัครและมูลนิธิต่าง ๆ เพื่อวางแนวทางรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แก่ทุกกลุ่มอาการอย่างมีประสิทธิภาพ	- สำนักอนามัย สำนักเขตและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแนวทางรับมือสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งแนวทางการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยตามลำดับอาการ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๒	ผว.กทท. ร่วมประชุม คกก.สรรหา กรรมการ สุขภาพ แห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕	แนวหน้า mgronline matichon	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทท. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ผ่านการประชุมระบบทางไกล Zoom Meeting เพื่อสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชุดที่ ๔ แทนตำแหน่งที่ว่าง เป็นการเลือกกันเองระหว่าง ผว.กทท. และนายกเมืองพัทยา สำหรับวิธีการเลือกมี ๒ แบบ คือ การตกลงกันเองกับการลงคะแนน โดย ผว.กทท. ได้เสนอให้ใช้วิธีตกลงกันเองและได้เสนอนายกเมืองพัทยาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติต่อจนครบวาระในวันที่ ๖ ธ.ค.๖๖ ซึ่งก่อนหน้านี้ นายสนธยา คุณปลื้ม ซึ่งดำรงตำแหน่งในขณะนั้นได้ทำหน้าที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จนกระทั่งมีประกาศให้มีการเลือกตั้งตำแหน่งจึงว่างลง ทั้งนี้ จะมีการประกาศรับรองผลการเลือกกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดที่ ๔ อย่างเป็นทางการต่อไป	<u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชุดที่ ๔ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสุขภาพของประชาชน	- สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริม สุขภาพของประชาชน
๓	กทท. ทารือ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง จัดเก็บ ค่าโดยสาร สายสีเขียว ส่วนต่อขยายใหม่	ไทยโพสต์ naewna dailynews thansettakij Nationtv thailandplus	- นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รพว.กทท. กล่าวถึงการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นการจัดเก็บค่าโดยสารสายสีเขียว ส่วนต่อขยายที่ ๒ (ช่วงบางรี - เคหะสมุทรปราการ และช่วงหมอชิต - สะพานใหม่) ว่า กทท. จะนำจำนวนเงินสนับสนุนที่มาจากโครงการคมนาคมโครงสร้างราคาทั้งหมดเสนอสภา กทท. เพื่อพิจารณาประมาณต้นเดือน ส.ค.นี้ และจะขอเวลาให้เอกชนปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ เพื่อรองรับค่าโดยสารใหม่ ซึ่งใช้เวลาประมาณ ๑ เดือน - ส่วนการหารือระหว่างบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) และบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS เป็นไปในทางที่ดี แต่ต้องนำรายละเอียดมาปรับตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และขอให้ BTS เปิดเผยแพร่สัญญาจ้างเดินรถโดยเปิดให้ใกล้เคียงกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ทั้งนี้ ได้ทำหนังสือถึงสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อหารือจะเปิดสัญญาได้มากน้อยเพียงใด โดยอ้างอิงจาก พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๐	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ เพื่อรองรับค่าโดยสารอัตราใหม่ - พิจารณาเปิดเผยสัญญาจ้างเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงาน	- สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การจัดเก็บค่าโดยสาร รถไฟฟ้าสายสีเขียวและ การเปิดเผยสัญญาจ้างเดิน รถโดยสายสีเขียวให้ ประชาชนได้ทราบ
๔	กทท. ร่วมกับ ค.ป.ท.ติดตาม ความคืบหน้า โครงการสร้าง อุโมงค์คลอง เปรมฯ คาด	มติชน mgronline matichononline bangkokbiznews news๑๐๐๕	- นายขจิต ชัชวานิชย์ ป.กทท. พร้อมด้วยนายณรงค์ เรืองศรี รพ.กทท. ประชุมติดตามโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาของสำนักการระบายน้ำโดยมีคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันน้ำท่วม (ค.ป.ท.) ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใสตามข้อตกลงคุณธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมถึงความถูกต้องตามหลักวิชาการและวิศวกรรม และมาตรการป้องกันฝุ่น	<u>ด้านบวก</u> - ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรให้เป็นไปอย่างโปร่งใสตามข้อตกลงคุณธรรม รวมถึงความถูกต้อง	- สำนักการระบายน้ำ และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การก่อสร้างอุโมงค์ระบาย น้ำคลองเปรมประชากรให้ ประชาชนได้ทราบอย่าง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
.	แล้วเสร็จปี ๖๙		PM ๒.๕ จากการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร ซึ่งเป็นอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๕.๗๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๓.๕ กิโลเมตร มีอาคารรับน้ำตามแนวอุโมงค์ ๔ แห่ง และสถานีสูบน้ำขนาด ๖๐ ลบ.ม./วินาที เมื่อแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตสายไหม เขตบางเขน และเขตจตุจักร คาดจะก่อสร้างแล้วเสร็จปี ๒๕๖๙	ตามหลักวิชาการและวิศวกรรม และมาตรการป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	ต่อเนื่อง
๕	กทม.ร่วมกับกรมบังคับคดีเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลายและสร้างฐานข้อมูลจัดเก็บรายได้	prachachat thainews mgonline innews facebook.com/๒๔๙๔๕๘๗๑๗๓๖๒๒๘๕/posts/๓๖๔๙๔๒๒๓๙๑๔๗๒๖๕ twitter.com/pr_bangkok/status	- นายชวินทร์ ศิรินาค รป.กทม. กล่าวถึงการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลายระหว่าง กทม.และกรมบังคับคดีว่า ขอบคุนกรมบังคับคดีที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของข้อมูลและให้ กทม.เป็นภาคีเครือข่ายร่วมใช้ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามนโยบายของ พว.กทม.ในการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อประชาชนในทุกรูปแบบและทุกมิติ โดยเฉพาะเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของ กทม.เป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของหน่วยปฏิบัติ หรือ ๕๐ สำนักงานเขต ในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของ กทม. รวมถึงภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายจากนี้ไป ภายใต้ความร่วมมือจะทำให้ กทม.มีฐานข้อมูลสำคัญและส่งผลให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น - ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ในราชกิจจานุเบกษา กทม.ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในกรุงเทพฯ จำเป็นต้องมีข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด โดยมีรายละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้ กทม.สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการจัดเก็บภาษี ตั้งแต่ขั้นตอนการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การจัดทำบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การจัดทำและประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี กทม.จึงได้จัดทำโครงการระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของ กทม.เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อสะดวกต่อการบริหารจัดการและจัดเก็บภาษี และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศอื่น ๆ ทั้งหน่วยงานภายนอกและภายใน กทม.	<u>ด้านบวก</u> - เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของ กทม. โดยสร้างระบบฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศอื่น	- สำนักการคลัง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของ กทม.ให้ประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่อง